

Số: 271 /BC-UBND

Sơn Thành, ngày 27 tháng 11 năm 2024

## BÁO CÁO

**Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 260-KH/TU ngày 04/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trên địa bàn xã Sơn Thành năm 2024**

Thực hiện Công văn số 3446/UBND-VP ngày 21/11/2023 của UBND huyện Sơn Hà về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 14/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

UBND xã Sơn Thành báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau:

### I. TÌNH HÌNH TRẺ EM TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Xã Sơn Thành nằm ở phía Đông Bắc của huyện Sơn Hà, dọc theo Quốc lộ 24B, cách Trung tâm huyện (thị trấn Di Lăng) khoảng 10km. Diện tích tự nhiên của xã 4.872,24 ha; Phía Đông giáp xã Sơn Hạ, xã Sơn Linh; Phía Tây giáp với thị trấn Di Lăng; Phía Nam giáp xã Sơn Trung, xã Sơn Giang; Phía Bắc giáp huyện Trà Bồng và xã Sơn Hạ huyện Sơn Hà; bao gồm có 6 thôn với dân số có 2.463 hộ, 8.739 nhân khẩu; tổng số trẻ em toàn xã có khoản 2.249 trẻ. Trong đó trẻ em nam là 1.139, nữ 1.110; số trẻ em học Mẫu giáo 262 trẻ; số trẻ đang học Tiểu học 712 trẻ; trẻ đang học Trung học cơ sở 466 trẻ. Trên địa bàn xã, dân tộc H'rê chiếm đa số, sinh sống cùng với các dân tộc: Kinh, Cor, mừng...

### II. KẾT QUẢ TIỀN KHAI, THỰC HIỆN

#### 1. Tăng cường sự lãnh đạo, thực hiện của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã đối với công tác trẻ em

Thực hiện Kế hoạch số 106/KHUBND ngày 30/5/2024 của Chủ tịch UBND huyện về thực hiện Kế hoạch số 260-KH/TU ngày 04/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trên địa bàn huyện Sơn Hà; Công văn số 3446/UBND-VP ngày 21/11/2024 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 14/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Để triển khai thực hiện UBND xã đã xây dựng

ban hành kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 10/6/2024 về việc thực hiện Kế hoạch số 260-KH/TU ngày 04/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trên địa bàn xã Sơn Thành. Được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan theo sự phân công tổ chức triển khai thực hiện.

Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã, phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW. Xây dựng chương trình giám sát việc thực hiện Chỉ thị; kịp thời phản ánh, phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến trẻ em. Vận động đoàn viên, hội viên tích cực tuyên truyền, cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “*Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em*” gắn với cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*” đến từng thôn, xóm. Biểu dương, nhân rộng các phong trào, mô hình, sáng kiến chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

## **2. Bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách đối với trẻ em**

Trong những năm qua, xã luôn quan tâm kiện toàn, bố trí nguồn nhân lực phục vụ công tác trẻ em đảm bảo về cơ cấu và tổ chức như phân công 01 cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Căn cứ theo Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND của tỉnh Quảng Ngãi về việc bố trí và mức hỗ trợ Cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thì UBND xã đã bố trí mỗi thôn có 01 cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở các thôn trên địa bàn xã (*06 thôn tương ứng 06 cộng tác viên*), ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Các thành viên thường xuyên được tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Kinh phí bố trí cho công tác trẻ em được lồng ghép vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội, văn hóa, thể thao, dân số. Bên cạnh đó, hằng năm xã quan tâm bố trí kinh phí thông qua các chính sách, chương trình, đề án và các hoạt động thường xuyên của từng cơ sở theo lĩnh vực. Ngoài ra, kinh phí cho công tác trẻ em được xã hội hóa và huy động mạnh mẽ từ nhiều tổ chức và cá nhân.

Phối hợp với các đơn vị Trường đóng trên địa bàn, các tổ chức chính trị - xã hội xã vận động xã hội hóa từ các cá nhân, tập thể, các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em bị khuyết tật...nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán.

Hệ thống cơ sở vật chất, các điểm vui chơi giải trí cho các em được quan tâm đầu tư; việc xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện được đẩy mạnh. Công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ em ngày càng được cải thiện, trẻ em khám, chữa bệnh đều được miễn phí tại các cơ sở y tế công lập.

## **3. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tạo sự đồng bộ trong thực hiện chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em**

UBND xã đã thành lập, kiện toàn nhóm Thường trực<sup>1</sup> bảo vệ trẻ em, thành lập Hội đồng đánh giá<sup>2</sup> các tiêu chí xã phù hợp với trẻ em, các Kế hoạch<sup>3</sup> tổ chức các hoạt động liên quan đến trẻ em. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhóm thường trực bảo vệ trẻ em xã và nhiều văn bản chỉ đạo khác. Đồng thời, phối hợp các ban ngành, đoàn thể tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè trên địa bàn xã.

Hoạt động tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, đa dạng cả về chiều rộng và chiều sâu, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của chính quyền địa phương và của toàn xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng trên địa bàn xã. Các chương trình: Hành động vì trẻ em; xây dựng xã phù hợp với trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật; Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng....

Hàng năm cán bộ phụ trách công tác trẻ em phối hợp với Đoàn thanh niên, hội LHPN xã tuyên truyền pháp luật, tổ chức tuyên truyền các quy định quyền trẻ em, nội dung kế hoạch công tác trẻ em hàng năm, các chính sách chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn xã, thực hiện các tiêu chí xã phù hợp với trẻ em. Nhà trường tổ chức các buổi dạy kỹ năng cho học sinh, phụ huynh đảm bảo an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện của trẻ em. Tiếp tục cập nhật và thực hiện quản lý dữ liệu trẻ em trên phần mềm chuyên ngành do cấp có thẩm quyền cấp.

Ban điều hành bảo vệ, chăm sóc trẻ em là nơi tiếp nhận giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến trẻ em, ngoài ra Công an xã là nơi tiếp nhận, xác minh, xử lý các vụ việc có tính chất vi phạm pháp luật về Luật trẻ em trên địa bàn xã. Các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em công lập và ngoài công lập trên địa bàn quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội và các quy định khác của pháp luật về chăm sóc thay thế, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn là không có.

#### **4. Nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách đối với trẻ em, tăng cường trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội**

<sup>1</sup> Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 11/7/2024 về việc kiện toàn nhóm Thường trực bảo vệ trẻ em trên địa bàn xã Sơn Thành.

<sup>2</sup> Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá xã phù hợp với trẻ em năm 2024.

<sup>3</sup> Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 09/5/2024 về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 trên địa bàn xã; Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 27/5/2024 triển khai thực hiện công tác trẻ em trên địa xã Sơn Thành năm 2024; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 31/5/2024 về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em trên địa bàn xã Sơn Thành; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 04/9/2024 tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2024; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 25/11/2024 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại ở trẻ em trên địa bàn xã Sơn Thành.

Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại cơ sở đã được cấp trên quan tâm tham mưu và ban hành các văn bản quy định, chỉ đạo, hướng dẫn và đã tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ trong công tác truyền thông, huy động sự tham gia của gia đình, xã hội trong các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục ở cơ sở. Hoạt động góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả chăm sóc, giáo dục trẻ một cách toàn diện theo hướng tích cực và bền vững; mang lại niềm tin và ấn tượng đến cộng đồng. Đồng thời, lan tỏa qua sức mạnh của truyền thông dần hình thành nên ý thức trách nhiệm chung của toàn xã hội, khẳng định vị trí của giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Nhà trường tăng cường công tác giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh. Tăng cường các buổi nói chuyện chuyên đề về giới tính, về sức khỏe vị thành niên, về “*cạm bẫy xã hội*” để học sinh có đủ kiến thức phòng tránh các tệ nạn xã hội.

### **5. Tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các mạng xã hội truyền thông trong công tác vận động, tuyên truyền các quy định về trẻ em**

Phối hợp triển khai, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong việc thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em như tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo môi trường thuận lợi để trẻ em được chăm sóc, học tập, vui chơi, giải trí và được đảm bảo các quyền cơ bản, được sống trong môi trường an toàn lành mạnh, nhất là quan tâm đặc biệt đối với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, để các em được hòa nhập và phát triển.

Triển khai lồng ghép nội dung Chỉ thị số 20-CT/TW vào thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc về nhận thức của Nhân dân về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Đoàn Thanh niên xã thường xuyên chú trọng, quan tâm đến đối tượng thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có ý thức vươn lên trong học tập. Duy trì tổ chức gặp mặt, tuyên dương thiếu nhi chăm ngoan, học giỏi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, là người đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, thường xuyên chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào hướng tới trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như: Vì đàn em thân yêu, giúp bạn đến trường; nhận chăm sóc, đỡ đầu các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...

Hội LHPN xã thường xuyên tổ chức lồng ghép triển khai các hoạt động sinh hoạt phụ nữ, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các hoạt động chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em. Quan tâm xây dựng các mô hình chăm sóc trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo hiếu học.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng và phát huy trẻ em tài năng như: các lớp huấn luyện kỹ năng tự bảo vệ mình, phòng tránh các nguy cơ bị bạo lực, xâm hại; phòng tránh tai nạn thương tích (*đặc biệt tai nạn giao thông, đuối*

*nước*), các sân chơi cho trẻ em,...Triển khai các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em như: Câu lạc bộ quyền tham gia trẻ em, hoạt động do trẻ em khởi xướng, diễn đàn trẻ em, thăm dò ý kiến trẻ em...

### **III. Đánh giá chung**

#### **1. Kết quả đạt được**

Qua 1 năm, triển khai thực hiện Kế hoạch số 260-KH/TU ngày 04/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và các văn bản chỉ đạo của cấp trên đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc về nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, giáo dục trẻ em luôn được quan tâm, đẩy mạnh với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực; kết hợp giữa truyền thông đại chúng và truyền thông trực tiếp đến các đối tượng, chú trọng và tập trung tuyên truyền tại các thôn, xóm còn nhiều khó khăn.

Công tác quản lý nhà nước ngày được tăng cường, bảo đảm quyền trẻ em được thực hiện; việc huy động và sử dụng nguồn lực thực hiện mục tiêu vì trẻ em ngày càng có hiệu quả. Công tác phối hợp liên ngành được thực hiện một cách chặt chẽ, công tác giám sát các nội dung liên quan đến công tác trẻ em đều được quan tâm, triển khai hiệu quả. Việc giải quyết các chế độ chính sách đối với trẻ em thực hiện kịp thời, đồng bộ.

Chất lượng chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được nâng lên; cơ sở vật chất về giáo dục được quan tâm đầu tư; việc xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện được đẩy mạnh. Mạng lưới y tế được củng cố và nâng cấp, trẻ em khám, chữa bệnh miễn phí tại các cơ sở y tế công lập; trẻ em khuyết tật, phẫu thuật, phục hồi chức năng, trẻ em bị tim bẩm sinh, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đời sống văn hóa, tinh thần, vui chơi, giải trí, phúc lợi xã hội dành cho trẻ em ngày càng được bảo đảm; việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em được chú trọng; nhu cầu phát triển toàn diện của trẻ em từng bước được đáp ứng, trẻ em được hưởng các quyền cơ bản của mình.

#### **2. Tồn tại, hạn chế**

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật mặc dù được quan tâm, nhưng còn thiếu chiều sâu, chủ yếu tập trung vào dịp cao điểm. Việc phối hợp liên ngành chưa thường xuyên, liên tục; trong đó, vấn đề an toàn của trẻ em ở 3 môi trường “gia đình, nhà trường và xã hội” chưa thật sự bảo đảm; nhiều gia đình lo mưu sinh kiếm sống dẫn đến việc quản lý giáo dục trẻ em còn nhiều thiếu sót.

- Việc bố trí ngân sách nhà nước và huy động nguồn xã hội hóa tuy đã được quan tâm thực hiện nhưng việc đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao, thông tin tại

cơ sở còn thiếu; chưa phát huy hiệu quả công năng hoạt động của nhà văn hóa cho các hoạt động vui chơi của trẻ em.

- Công tác quy hoạch khu vui chơi, giải trí cho trẻ em được chú trọng nhưng quỹ đất và nguồn đầu tư xây dựng các điểm sinh hoạt, các trang thiết bị phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí cho trẻ em.

### **3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế**

- Sự phối hợp giữa “gia đình, nhà trường và xã hội” trong thực hiện chính sách, pháp luật về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em có lúc chưa kịp thời. Kiến thức, kỹ năng, phương pháp nuôi dạy, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ở một số bộ phận gia đình chưa thật đầy đủ.

- Sự tác động của mạng truyền thông, internet, phim, sách, truyện, đồ chơi có tính chất độc hại làm ảnh hưởng đến sự phát triển tinh thần, trí tuệ của một số trẻ em. Hệ thống bảo vệ trẻ em nói chung và mạng lưới dịch vụ bảo vệ trẻ em nói riêng còn hạn chế, do vậy việc phòng ngừa, phát hiện, can thiệp để giảm thiểu hoặc loại bỏ nguy cơ và trợ giúp tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt chưa thật sự hiệu quả.

- Đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực công tác trẻ em nhiều công việc; lực lượng cộng tác viên tại thôn, xóm chưa bám sát địa bàn dẫn đến việc cung cấp, cập nhật thông tin còn chậm trễ, chưa kịp thời.

Trên đây là báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 260-KH/TU ngày 04/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trên địa bàn xã Sơn Thành./.

#### ***Nơi nhận:***

- Phòng LĐ-TB và Xã hội huyện;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT<sub>(ĐTT)</sub>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đinh Thị Thịnh**